

## รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวกรอง และผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด - 23 /Feb/ 2025

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวกรอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งในการพบปะครั้งนี้ ท่านผู้นำถือว่า

การรักษาจิตวิญญาณและวิสัยทัศน์ของการปฏิวัติอิสลามในกระทรวงข่าวกรองตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เป็นคุณลักษณะอันพิเศษและข้อดีที่โดดเด่นของกระทรวงนี้ โดยท่านกล่าวว่า “กระทรวงข่าวกรอง

ถือเป็นองค์กรที่แท้จริงที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของการปฏิวัติอิสลาม

และเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รุ่นเก่าๆที่ยังคงมีจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติอิสลามอยู่

ในขณะที่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ก็ยังคงเดินตามแนวทางของการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งนับว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ทางออกเดียวและแสงสว่างของประเทศในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ คือ การยึดมั่นในหลักการของการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านกล่าวเสริมว่า “การแก้ไขปัญหาต่างๆในทุกด้าน ไม่ว่าจะ เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม หรือสังคมของประเทศ ล้วนขึ้นอยู่กับความมอบหมายการงานต่อพระเจ้า การยึดมั่นในหลักการของการปฏิวัติอิสลาม และการติดตามผลอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุแผนงานและกฎหมายที่ดีที่มีอยู่ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องที่ล่าช้า”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การวางแผนเพื่อบริหารประเทศและการแก้ไขปัญหาต่างๆ

เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “สิ่งที่สำคัญ คือ

การบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและพึงประสงค์ เพราะว่า หากผลลัพธ์ของการประชุม การวางแผน และการกำหนดเวลา ไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและน่าพอใจ ก็จะไม่มีความประโยชน์ และผลลัพธ์ที่ต้องการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังถือว่า หนึ่งในภารกิจของหน่วยงานข่าวกรอง คือ การร่วมมือกับรัฐบาล โดยท่านกล่าวว่า

“กระทรวงข่าวกรอง จะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทุกรัฐบาล

เพื่อให้รัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งสามารถปฏิบัติภารกิจอันหนักหน่วงในการบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “การร่วมมือของกระทรวงข่าวกรองกับรัฐบาล หมายถึง

การดำเนินงานข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ”

นอกจากนี้ ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานข่าวกรองในทุกระดับ โดยถือว่า เป็นความจำเป็นของการให้ความสำคัญกับการขัดเกลาทางจริยธรรมและจิตวิญญาณภายในหน่วยงานข่าวกรอง

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ความมีชีวิตรอดและความกระตือรือร้นทางปฏิวัติอิสลาม ที่แสดงออกมาในการเดินขบวนเมื่อวันที่ 22

บะฮ์มัน รวมถึงการเข้าร่วมของบรรดาเยาวชนและยุวชนในการปกป้องการปฏิวัติอิสลาม

ท่ามกลางกระแสความเป็นปฏิปักษ์จำนวนมากที่ต่อต้านรัฐอิสลาม โดยท่านผู้นำถือว่า

นี่เป็นสัญญาณของความประสงค์ของพระเจ้าเป็นเจ้าในการทำให้อิสลามมีความก้าวหน้าในบริบทของสาธารณรัฐอิสลาม

และท่านยังกล่าวเสริมว่า “ตัวอย่างอีกประการหนึ่งในการแสดงออกถึงความประสงค์ของพระเจ้า คือ

การประชุมเพื่อต่อต้านรัฐเถื่อนไซออนิสต์ในยุโรปและแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเอง

รวมทั้งการสนับสนุนประชาชนชาวปาเลสไตน์จากความคิดของสาธารณชนทั่วโลก”

ในช่วงเริ่มต้นของการพบปะกันครั้งนี้ ฮุจญตุลอิสลาม วัลมุสลิมีน คอฎีบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวกรอง

ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแบบแผนงานของกระทรวงในการต่อต้านภัยคุกคามทางด้านความมั่นคง

และการโจมตีเครือข่ายจารกรรมของศัตรู